

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
NGUYỄN MINH LÂM

- Họ và tên: **NGUYỄN MINH LÂM**
- Sinh ngày: 15/10/1972
- Quê quán: Xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Môi trường; Tiến sĩ Kỹ thuật chuyên ngành sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường.
- Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.
- Là đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của cơ quan nơi công tác, cử tri nơi cư trú và UBMTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tôi tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt tôi rất vinh dự và vui mừng khi được giới thiệu về ứng cử tại thị Xã Kiến Tường, nơi mà tôi đã từng được rèn luyện và trưởng thành sau những ngày tháng làm Bí thư thị Xã và luôn được bà con nhân dân tin tưởng, giúp đỡ trong thời gian công tác cũng như làm đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

Trong thời gian qua, với nhiệm vụ được phân công là UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy Kiến Tường, tôi luôn đoàn kết cùng tập thể BCH Đảng Bộ thị xã, BTV Thị ủy không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển KT – XH trên địa bàn thị xã, đời sống người dân ngày được nâng lên được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao.

Với vai trò là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ qua, tôi luôn luôn liên hệ chặt chẽ và thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để nắm

bất phản ánh kịp thời với HĐND tỉnh và giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định. Sau mỗi kỳ họp HĐND, tôi đều báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, khi nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, tôi đã giải quyết kịp thời theo đúng thẩm quyền hoặc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trả lời, giải quyết theo quy định. Tôi luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao đối với tổ chức và cử tri tỉnh nhà, tôi đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước phân công cũng như vai trò của đại biểu HĐND đối với cử tri trong tỉnh và là một trong những đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và cả nhiệm kỳ.

Hiện nay với trách nhiệm là UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được BTV Tỉnh ủy phân công phụ trách Đảng bộ Thị xã Kiến Tường với nhiệm vụ được phân công trực tiếp tham mưu, chỉ đạo về phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, phụ trách các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, công thương, xây dựng và một số lĩnh vực quan trọng khác.

Bản thân luôn nhận thức việc được tham gia đại biểu HĐND tỉnh là điều kiện rất tốt để bản thân được rèn luyện, học tập, được nhiều cơ hội gần gũi thực tế với đời sống nhân dân, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, bức xúc của người dân, để từ đó có điều kiện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT – XH trên địa bàn tỉnh nói chung và thị xã Kiến Tường nói riêng. Với nhận thức và suy nghĩ đó, nếu được quý cô bác, anh chị cử tri tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm bầu chọn tôi vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi xin cam kết sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của bản thân trong nhiệm kỳ như sau:

1. Với trách nhiệm là đại biểu HĐND

- Làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, chịu sự giám sát của cử tri và nhân dân trong tỉnh; tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đồng thời dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri;

- Tăng cường đi thực tiễn để nắm bắt tình hình thực tế, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển KT - XH, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cũng như giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, đề xuất, bức xúc của nhân dân.

2. Với trách nhiệm là UVBTV Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối kinh tế- sản xuất

- Bản thân sẽ chú trọng trong việc đổi mới, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tạo sự phát triển đột phá; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đưa Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống; đặc biệt triển khai tốt các chương trình đột phá, công trình trọng điểm; tập trung là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển vùng .

- Chú trọng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp, tập trung tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành các huyện/thị xã, thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp như:

Một là: Tập trung thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững với các giải pháp chủ yếu là:

- Quy hoạch, phát triển các vùng sản xuất nông sản hàng hóa chuyên canh với các nhóm nông sản chủ lực của tỉnh.

- Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, tăng cường liên kết, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế hộ và kinh tế trang trại; phát triển đa dạng các loại hình hợp tác và liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất tới chế biến, tiêu thụ nông sản giữa nông dân với doanh nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và cơ giới hóa để giảm chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động của nông dân, nâng cao năng xuất, chất lượng và giá trị gia tăng của nông sản.

- Tăng cường quản lý chất lượng nông sản, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển công nghiệp chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Hai là, triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh, với trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các

xã, thị trấn chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã, thị trấn đã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó cần:

- Tạo thuận lợi nhất để người dân thể hiện vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích các mô hình người dân tự làm, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác các công trình hạ tầng; xây dựng đời sống văn hóa; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

- Rà soát, đánh giá, phân loại mức đạt các tiêu chí của từng xã, để có giải pháp tập trung nguồn lực thực hiện.

- Phát huy nguồn lực của cộng đồng, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương và các tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng nông thôn mới.

- Tập trung phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân nông thôn. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; phát triển giáo dục đào tạo; phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe dân cư nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa nông thôn và triển khai đồng bộ các giải pháp làm cho môi trường nông thôn ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Ba là, có kế hoạch cụ thể để cùng các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân nâng cao năng lực ứng phó, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai do biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống của người dân.

Bốn là, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng đầy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch các cơ chế chính sách, các dự án đầu tư. Tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo nhất là các tố cáo về tham nhũng, biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức phát huy quyền dân chủ của nhân dân.

3/ Với trách nhiệm với cử tri và địa phương thị Xã Kiến Tường

Bản thân thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri thị xã, đặc biệt là các kiến nghị phản ánh qua những lần tiếp xúc cử tri để có trả lời cũng như chỉ đạo các sở, ngành sớm xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Thường xuyên theo dõi và tham gia đầy đủ các cuộc họp BTV, BCH thị xã để có chỉ đạo định hướng việc lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đưa ra. Trong đó chú trọng phát

triển kính tế biên mậu; khu kinh tế cử khẩu; thương mại – dịch vụ; phát triển đô thị; thực hiện có hiệu quả chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; quản lý khai thác hiệu quả đất đai; trật tự xây dựng,...

Tập trung đôn đốc việc triển khai thực hiện cải tạo nâng cấp Quốc lộ 62 do Trung ương quản lý, nhằm tạo điều kiện đi lại phát triển giao thông, vận chuyển hàng hóa các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh nói chung, thị xã Kiến Tường nói riêng đáp ứng nguyện vọng và sự trông chờ của cử tri thị xã đã kiến nghị nhiều năm.

Với phương châm thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ “những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực hết mình, phát huy hết khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân./.